



2510 for คำนิยมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงต่อการติด  
เชื้อโรคเอดส์ : เปรียบเทียบเขตเมืองและชนบทในภาคใต้ = 16

Sexual attitude and behavior related to the risk of HIV infection :  
Comparative study between urban and rural area in southern  
Thailand / 100

Order Key	14432
BLB K-y	153083

256

เลขที่	12/2542
เลขทะเบียน	12, อ.ค. 2542

## บทคัดย่อ

จากการสัมภาษณ์ประชากรตัวอย่างจำนวน 1,200 ราย ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และ นครศรีธรรมราช พบว่ามีอายุเฉลี่ย 46.2 ปี ได้รับการศึกษาเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกือบทั้งหมดนับถือ ศาสนาพุทธ สมรสแล้ว และกำลังอยู่กินกับคู่สมรส โดยมีจำนวนบุตรเฉลี่ย 4.2 คน ร้อยละ 55.8 ของ ประชากรตัวอย่างประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีรายได้ครัวเรือนที่เป็นตัวเงิน (money income) เฉลี่ย 64,633 บาท/ปี และรายได้ครัวเรือนที่ไม่เป็นตัวเงิน (inkind income) เฉลี่ย 9,356 บาท/ปี สำหรับ ผู้ที่ประกอบอาชีพนอกสาขาเกษตรกรรม จะมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 59,035 บาท/ปี

ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบข่าวสารเรื่องโรคเอดส์จากโทรทัศน์เป็นแหล่งสำคัญ อย่างไรก็ตามประชากรตัวอย่างยังมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ในหลาย ๆ ประเด็น เช่น ร้อยละ 48.1 ยังเข้าใจผิดว่าเมื่อถูกยุงหรือแมลงกัด โดยที่ยุงหรือแมลงนั้นไปกัดผู้ป่วย เอดส์มาก่อน จะทำให้ตนติดเชื้อโรคเอดส์ได้ ร้อยละ 69.5 ของประชากรตัวอย่าง ระบุว่าตนต้องการได้ ับความรู้เรื่องโรคเอดส์เพิ่มเติม โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคเอดส์

มากกว่าร้อยละ 70 ของประชากรตัวอย่างมีค่านิยมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในลักษณะที่ ต่อต้านการสำส่อนทางเพศ ร้อยละ 15.3 ของประชากรตัวอย่างไม่รู้ถึงกลไกการติดโรคเอดส์ ร้อยละ 77.7 ของประชากรตัวอย่างไม่รู้ลึกว่าตนเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์ และประชากรตัวอย่างเกือบทั้งหมด ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อร่วมเพศ (ทั้งโดยการจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงิน) กับบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่คู่สมรสของ ตน อย่างไรก็ตามภายหลังจากได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับโรคเอดส์แล้ว ร้อยละ 48.8 ของประชากร ตัวอย่างได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ โดยได้ใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ เช่น การเที่ยวหญิงบริการ หรือสำส่อนทางเพศ

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้อาศัยในเขตชนบทและเขตเมืองแล้ว พบว่าผู้ อาศัยในเขตเมืองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพศสัมพันธ์มากกว่าผู้อาศัยในเขตชนบท นอกจากนี้ผู้ อาศัยในเขตชนบทมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ และมีค่านิยมที่ต่อต้านการสำส่อนทางเพศมากกว่าผู้อาศัย ในเขตเมือง